

## NGÔI SAO SÁNG CỦA CỤC THỐNG KÊ SƠN LA

Năm 1994, khi Thống kê tách ra khỏi ngành Kế hoạch, cũng là thời điểm Phòng Thống kê Thương mại Sơn La được thành lập. Phòng “ra ở riêng” nên khó khăn chồng chất khó khăn: Nào là số cán bộ ít, nào là cơ sở vật chất, phương tiện làm việc thiếu thốn, thêm nữa, địa bàn hoạt động xa xôi, phức tạp, đường xá đi lại khó khăn, các cơ sở kinh tế phân tán... Công việc lúc đó cũng rất thủ công, mỗi khi thực hiện báo cáo, các công chức trong Phòng phải mất rất nhiều công sức để tổng hợp số liệu trên giấy, kẻ báo cáo bằng tay, rồi lại phải hì hục tẩy, xóa, dán hay chép lại khi bị lỗi... Thấm thoát vậy mà cũng đã 20 năm trôi qua. Nhìn lại chặng đường khá dài vượt khó, nỗ lực vươn lên, Phòng Thống kê Thương mại Sơn La tự hào vì đã trở thành một tập thể vững mạnh và là ngôi sao sáng của Cục Thống kê Sơn La.

Nói về công việc của Phòng, Chị Nguyễn Thị Minh Tuyết, Trưởng phòng Thống kê Thương mại cho biết: “Sơn La là tỉnh miền núi phía Bắc, huyện gần nhất cũng là 35 km, còn huyện xa nhất thì tới hàng trăm km, đường xá lại khó đi nhất là vào mùa mưa lũ, chỉ đi hoặc về thôi đã mất hết một ngày rồi, thế nên mỗi chuyến đi cơ sở là cả một chặng đường vất vả. Toàn tỉnh có tới trên 80% dân số là dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao, trong khi đó cả Phòng chỉ có 5 công chức phụ trách nên việc khai thác số liệu tại các địa bàn gặp không ít khó khăn”.

Hàng năm, Phòng Thống kê Thương mại phải hoàn thành tới hơn 300 báo cáo với trên dưới chục loại báo cáo khác nhau và thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra của Ngành như điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phối hợp điều tra doanh nghiệp... Theo kết quả chấm điểm thi đua toàn Ngành, trong 5 năm 2010-2014 thì có tới bốn năm Cục Thống kê Sơn La xếp thứ nhất và một năm xếp thứ

Năm 2010 - 2014: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2011: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2012: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba

hai trong 8 tỉnh thuộc khu vực miền núi và biên giới phía Bắc. Đặc biệt, năm 2012, Phòng được giao thường trực Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, tất cả các cán bộ trong đơn vị đã dốc sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp Cục Thống kê Sơn La giành thứ hạng cao nhất toàn khu vực. Đồng thời Phòng đã phát hành được hai cuốn sách về kết quả TĐT CSKT 2012 (1 cuốn tổng hợp chung, 1 cuốn tách số liệu từng xã) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, Phòng Thống kê Thương mại Sơn La còn đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và giá. Bên cạnh đó, Phòng còn tham gia đóng góp ý kiến cho lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm các chỉ tiêu cũng như các số liệu phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

“Phòng hiện có 5 công chức, đều có trình độ đại học nên công việc cũng khá thuận lợi. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của đơn vị được trang bị rất đầy đủ: máy tính, máy in, internet...đảm bảo phương tiện làm việc, phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên, cường độ làm việc khá cao, các anh chị em thường xuyên phải làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ” - chị Nguyễn Thị Minh Tuyết chia sẻ. Có gần 30 năm công tác trong nghề Thống kê, và đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau nên có lẽ chị rất thấm thía nỗi vất vả ấy. Với cương vị trưởng phòng, chị Tuyết luôn phân công công việc rõ ràng, phù hợp tới từng cá nhân để họ phát huy hết thể mạnh của mình. Không áp đặt, cứng nhắc, chị còn tạo được một môi trường làm việc khá thoải mái, vui vẻ cho anh em trong Phòng. Bên cạnh đó, là một đảng viên, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Những kết quả, thành tích mà Phòng đạt được hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của chị.

Ngoài Trưởng phòng, bốn thành viên còn lại còn khá trẻ, 3 trong số đó là thế hệ 8X, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Tuy nhiên, với khả năng nắm bắt công việc nhanh nhạy, linh hoạt và được tiếp thêm “ngọn lửa” đam mê với nghề từ trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Tuyết, họ đã dần trưởng thành và trở thành những nhân tố tích cực, đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, Phòng Thống kê Thương mại Sơn La trong nhiều năm liền (2010-2014) đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Năm 2010 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Năm 2011 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2012 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được tặng Giấy khen của Cục trưởng CTK Sơn La về biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2014.



*“Phòng hiện có 5 công chức, đều có trình độ đại học nên công việc cũng khá thuận lợi...”*